

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

KHOA QUAN HỆ CÔNG CHỨNG-TRUYỀN THÔNG Học kỳ: 01 Năm học: **2021 - 2022**

Mã học phần: 71SPPR40342

Tên học phần: Nghệ Thuật Nói Trước Công Chúng

Mã nhóm lớp HP:

Thời gian làm bài: Thực hiện một video clip bài thuyết trình nhóm tối đa 10 phút, Nộp sau 7 ngày trên moodle

Hình thức thi: **Thuyết trình nhóm**

Cách thức nộp bài:

- Các nhóm sẽ upload video clip bài thuyết trình nhóm lên kênh Youtube, sau đó nhóm trưởng các nhóm sẽ gửi đường link qua email hoặc E-learning cho giảng viên theo thời gian quy định để được chấm điểm.

- Đề bài sẽ được thông báo trong buổi học tuần 8, các nhóm sẽ có 3 ngày để thảo luận và đăng ký chủ đề với giảng viên. Đề tài đăng ký chỉ được ghi nhận đến hết ngày thứ 3 tính từ sau khi buổi học tuần 8 kết thúc.

- Sau khi đăng ký đề tài, các nhóm sẽ có thời gian là 1 tuần (7 ngày) để chuẩn bị bài thi theo yêu cầu và nộp lại cho giáo viên và trên moodle trường theo đúng thời gian quy định. Video clips được nộp sau ngày thứ 7 trong thời gian quy định sẽ bị tính là trễ và bị trừ điểm.

ĐỀ BÀI:

- Mỗi nhóm sẽ thực hiện một video clip (10-12 phút) ghi lại phần thuyết trình của các thành viên về chủ đề đã đăng ký với giảng viên, sau đó nộp lại cho giảng viên theo đúng cách thức và thời hạn mà giảng viên đã quy định.
- Đề tài: Sinh viên được tự chọn và đăng ký với giảng viên trước ngày thi 2 tuần. Sau thời gian này, nhóm nào chưa đăng ký chủ đề xem như không tham gia thi giữa kỳ.

Quy định về chủ đề tự chọn

- Sinh viên được phép chọn các chủ đề trình bày về lĩnh vực xã hội, khoa học, kinh tế, thiên nhiên, con người.
- Tuyệt đối không trình bày các chủ đề có tính chất vi phạm pháp luật, tuyên truyền kêu gọi kinh doanh lừa đảo, tuyên truyền hoặc bài xích chính trị tôn giáo.
- Chủ đề và tài liệu trình bày (slide) phải được giảng viên đồng ý trước khi trình bày tại lớp.

HƯỚNG DẪN SINH VIÊN TRÌNH BÀY:

- Mỗi nhóm sẽ gồm 5-6 sinh viên.
- Các nhóm có thể kết hợp các thể loại chương trình như gameshow, talkshow, sân khấu hóa với các loại hình như ca múa, nhảy, diễn kịch,... đảm bảo đi đúng trọng tâm đề tài.
- Yêu cầu bắt buộc:
 - Tất cả các thành viên trong nhóm đều tham gia trình bày. Thời lượng trình bày của các thành viên có thể khác nhau, thời lượng cho phép đối với video clip của các nhóm là 10 phút/ nhóm có 5 thành viên và 12 phút/ nhóm có 6 thành viên.
 - Thành viên nào không có mặt trong video clip bài thi của nhóm hoặc có mặt nhưng không tham gia trình bày thì sẽ xem như không dự thi và kết quả của riêng thành viên đó là 0 điểm thi cuối kỳ.
 - Lưu ý về kỹ thuật: video clip phải thể hiện được 2 khung hình gồm [1] người trình bày và [2] slide chiếu

TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM

Tiêu chí	Trọng số (%)	Tốt 90%-100%	Khá 70%-85%	Trung bình 55%-65%	Kém 0%-50%
Nội dung	30	<ul style="list-style-type: none">- Cấu trúc có đầy đủ các phần: Mở-Thân-Kết.- Có 3 ý chính được trình rõ ràng; lập luận logic.- Thông tin/số liệu có trích dẫn nguồn- Có thông điệp; có mục đích; kêu gọi hành động.	<ul style="list-style-type: none">- Cấu trúc có đầy đủ các phần: Mở-Thân-Kết.- Có 2-5 ý chính bố cục hợp lý.- Thông tin và số liệu dẫn chứng có chỗ chưa tập trung vào ý chính- Mở đầu và kết thúc chưa có điểm nhấn để thu hút khán giả	<ul style="list-style-type: none">- Cấu trúc có đầy đủ các phần: Mở - Thân - Kết- Chỉ có 1-2 ý chính hoặc trên 5 ý chínhMắc một số lỗi như mức độ kém	<ul style="list-style-type: none">- Cấu trúc không đầy đủ các phần Mở-Thân-Kết.- Không xác định rõ ý chính.- Không xác định mục đích trình bày và thông điệp

		<ul style="list-style-type: none"> - Mở đầu và kết thúc có kỹ thuật thu hút khán giả. 	<ul style="list-style-type: none"> - Thân bài không chót thông điệp rõ ràng 		
Phong cách trình bày	20	<ul style="list-style-type: none"> - Các thành viên tự tin. - 100% thành viên thường xuyên tương tác mắt với ống kính - Biểu hiện cảm xúc qua nét mặt; động tác tay. - Giọng nói có cao độ; tốc độ; cường độ phù hợp với nội dung - Trình bày lưu loát, không gián đoạn, không đọc tài liệu - Mở đầu thu hút và kết thúc có cảm xúc - Video clip đúng yêu cầu kỹ thuật và đúng thời gian. 	<ul style="list-style-type: none"> - Các thành viên tự tin - Hơn 70% thành viên thường xuyên tương tác mắt với ống kính. - Biểu hiện cảm xúc qua nét mặt; động tác tay. - Giọng nói có cao độ; tốc độ; cường độ phù hợp với nội dung. - Video clip đúng yêu cầu kỹ thuật và đúng thời gian. 	<ul style="list-style-type: none"> - Có thành viên mất tự tin. - Các thành viên khi có khi không dùng ngôn ngữ hình thể; không nhớ bài; giọng nói đều. - Video clip không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và khung thời gian. 	<ul style="list-style-type: none"> - Các thành viên thiếu tự tin. - Không dùng ngôn ngữ cơ thể: mắt nhìn camera; nét mặt; động tác tay. - Không nhớ nội dung và trình tự nội dung trình bày, gián đoạn, hoặc đọc tài liệu. - Video clip không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và khung thời gian.
Hình thức trình bày (Sử dụng các phương	20	<ul style="list-style-type: none"> - Dưới 3 lỗi thiết kế cơ bản về chữ; hình ảnh; màu sắc, bố cục dàn dựng toàn 	<ul style="list-style-type: none"> - Xuất hiện từ 3 đến 4 lỗi thiết kế cơ bản về chữ; hình ảnh; màu sắc, bố cục dàn 	<ul style="list-style-type: none"> - Xuất hiện từ 5 đến 10 lỗi thiết kế cơ bản về chữ; hình ảnh; màu sắc, bố cục dàn 	<ul style="list-style-type: none"> - Không có slide. - Slide xuất hiện trên 10 lỗi thiết kế cơ bản về chữ; hình

pháp hỗ trợ thuyết trình)		bộ slide; sử dụng hiệu ứng.	dựng toàn bộ slide; sử dụng hiệu ứng.	dựng toàn bộ slide; sử dụng hiệu ứng.	ảnh; màu sắc, bố cục dàn dựng toàn bộ slide; sử dụng hiệu ứng.
Ý tưởng thực hiện	20	- Ý tưởng thể hiện sự sáng tạo, văn minh, có tính giáo dục và khoa học cao. - Hấp dẫn, gây ấn tượng thích thú cho người nghe	- Ý tưởng hay, có tính giáo dục và khoa học. - Có sự đầu tư, gây được chú ý cho người nghe.	- Ý tưởng tương đối hay, có tính giáo dục. - Có sự đầu tư.	- Ý tưởng sơ sài, chưa tạo được nét riêng. - Ít đầu tư.
Sự phối hợp trong nhóm	10	- Có đủ thành viên trình bày. - Có tính liên tục và hỗ trợ giữa các thành viên.	- Có đủ thành viên trình bày. - Phối hợp nhuần nhuyễn không gián đoạn.	- Có đủ thành viên trình bày. - Thành viên không nắm rõ thứ tự và nội dung trình bày.	- Có dưới 3 thành viên trình bày hoặc các thành viên không nắm rõ thứ tự, phối hợp gián đoạn.

Ngày biên soạn: 19/10/2021

Giảng viên biên soạn đề thi: Nguyễn Nữ Thùy Linh

Ngày kiểm duyệt: 23/10/2021

Trưởng (Phó) Khoa/Bộ môn kiểm duyệt đề thi: TS. Lý Lê Tường Minh

